



CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ CAO CƯỜNG

Địa chỉ: Km 28 + 100m Quốc lộ 18, Phả Lại, Chí Linh, Hải Dương

Tel: 03203.580414

E-mail: info@songdacaocuong.vn - Website: www.songdacaocuong.vn

Kính gửi: Quý cơ quan, tổ chức, cá nhân, đối tác, bạn hàng và các cổ đông.

Thay mặt Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường, Tôi xin được gửi lời chào trân trọng và lời cảm ơn trân thành đến tất cả các quý vị!

Ngày 26/4/2021 Công ty tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, mặc dù bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid -19 nhưng vẫn có nhiều cổ đông quan tâm tham dự Đại hội đạt 72% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Đại hội diễn ra với tinh thần trang trọng, nghiêm túc, đúng quy định của pháp luật. Tại Đại hội các cổ đông đã nghe, thảo luận, đóng góp ý kiến và thông qua 100% các nội dung của đại hội.

Đại hội được nghe Chủ tịch HĐQT báo cáo tóm tắt tổng kết sau 13 năm xây dựng và phát triển; là một doanh nghiệp Khoa học công nghệ luôn đi đầu trong lĩnh vực xử lý tro xỉ, thạch cao của các nhà máy nhiệt điện than và phân bón hóa chất, để làm vật liệu xây dựng như: Tro bay, gạch, tấm panel ALC, LC tường, sàn dạng nhẹ có cốt thép bằng công nghệ chưng áp, cùng với các sản phẩm hoàn thiện khác: Vữa khô, keo dán gạch đá, bột bả, vật liệu chống thấm, bê tông không co ngót, cường độ cao, tự chảy, gói mẫu không nung, cấu kiện bê tông đúc sẵn, thạch cao nhân tạo, ... Những sản phẩm mới này có nhiều tính năng ưu việt, chất lượng, giá thành cạnh tranh, phục vụ cho thị trường xây dựng trong nước và xuất khẩu. Trong sản xuất kinh doanh Công ty luôn coi trọng khoa học kỹ thuật là khâu then chốt, chủ động liên doanh hợp tác với các tổ chức cá nhân, viện nghiên cứu, nhà khoa học trong và ngoài nước để nghiên cứu phát triển công nghệ, sản phẩm; chính vì vậy đã đem lại những thành quả, thành tựu vô cùng to lớn mang tính đột phá về khoa học kỹ thuật, trình độ công nghệ, tự động hóa cao, góp phần nâng cao năng lực sản xuất, đảm bảo chất lượng sản phẩm, tiết kiệm chi phí, giảm giá thành, đáp ứng được các yêu cầu của khách hàng trong nước và Quốc tế. Mặc dù trong quá trình phát triển có những lúc thăng trầm, nhưng Công ty luôn trú trọng, quan tâm xây dựng đội ngũ lao động, cầu thị thu hút trọng dụng nhân tài, xây dựng quan hệ lao động lành mạnh, văn minh, lấy ứng xử theo Thiết chế văn hóa làm gốc trên cơ sở tuân thủ Pháp luật lao động; Đến nay Công ty đã có được đội ngũ cán bộ có kinh nghiệm, có trình độ, năng lực, tâm huyết, bản lĩnh, quyết đoán cùng đội ngũ công nhân lành nghề có kỷ luật, được đào tạo cơ bản, yêu nghề. Cùng với đó việc coi trọng xây dựng tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên trong công ty đã tạo nên một khối

đoàn kết thống nhất, phát huy được sức mạnh tổng hợp, đưa Công ty vượt qua khủng hoảng khó khăn đảm bảo sự phát triển ổn định, bền vững và hiệu quả, điều đó được thể hiện rõ trong báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020.

Năm 2020 mặc dù bị ảnh hưởng lớn của đại dịch covid 19 nhưng Công ty vẫn vượt qua, biến khó khăn thách thức thành cơ hội, duy trì sản xuất kinh doanh ổn định, doanh thu tăng, lợi nhuận đạt gấp đôi so với kế hoạch đề ra;

Bước sang năm 2021, tính đến hết quý I lợi nhuận đạt 50% kế hoạch cả năm và có thể tạo ra đột biến về doanh thu, lợi nhuận trong năm 2021 và những năm tiếp theo; vì:

- Tổ hợp nhà máy, dây chuyền sản xuất tấm panel ALC, LC, tường, sàn dạng nhẹ, dự kiến cuối quý II/2021 đi vào sản xuất cung cấp sản phẩm cho các thỏa thuận, hợp đồng đã ký kết với các đối tác, tập đoàn xây dựng.

- Xuất khẩu tro bay sang Lào cho các dự án như: Thủy điện Nậm thom I, thủy điện Nậm Sấm 3, công trình giao thông, ... thực hiện xúc tiến thương mại, đàm phán thống nhất hợp đồng với các đối tác để xuất khẩu tro bay chất lượng cao có hàm lượng mất khi nung (LOI) $\leq 1\%$; độ mịn (ROS) trên sàng $45\mu\text{m} \leq 10\%$... (chất lượng theo yêu cầu) sang thị trường: Mỹ, Peru, Trung Đông, EU, Hong Kong, Philipin ổn định lâu dài. Đồng thời triển khai góp bổ sung vốn để nâng cấp mở rộng nhà máy sản xuất thạch cao nhân tạo tại khu công nghiệp Đình Vũ - Hải Phòng, nhằm tăng thêm công suất, sản lượng đáp ứng kịp thời yêu cầu cho các nhà máy sản xuất xi măng trong nước.

- Thực hiện việc đầu tư mở rộng dây chuyền sản xuất ngói màu không nung và cấu kiện bê tông đúc sẵn dạng nhẹ giai đoạn II tại Phả Lại- Chí Linh- Hải Dương, để cho ra bộ sản phẩm xây lắp đồng bộ có tính cạnh tranh cao cho xây dựng công trình “Nhà lắp ghép chất lượng cao” với giá thành hạ, thi công nhanh có nhiều tính năng ưu việt. Đó là sản phẩm của sự hợp tác giữa Công ty với một số viện nghiên cứu, nhà khoa học, các công ty, tập đoàn xây dựng để triển khai loại hình sản phẩm này rộng rãi. Bên cạnh đó Công ty đẩy nhanh việc thực hiện hợp đồng đã ký với công ty TNHH điện lực AES nhiệt điện Mông Dương 2 của Mỹ về khai thác và xử lý tro xỉ và các sản phẩm thu hồi bằng công nghệ đặc thù mà Công ty đã nghiên cứu thành công.

- Tham gia đầu tư và chuyển giao công nghệ xử lý tro xỉ của trung tâm nhiệt điện Vĩnh Tân tại tỉnh Bình Thuận; tạo ra sản phẩm dùng làm phụ gia cho xi măng, xuất khẩu và sản xuất các cấu kiện bê tông bằng công nghệ mới, chất lượng cao, giá thành hạ so với thị trường, có nhiều tính năng ưu việt như: Chống xâm mặn, chịu mài mòn, phục vụ cho các công trình biển đảo, công trình ngầm, giao thông, thủy lợi, khu đô thị, khu công nghiệp ...;

Để có được những thành quả như ngày hôm nay và những năm tiếp theo Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường xin trân thành cảm ơn các cấp chính quyền, các cơ quan quản lý Nhà nước, báo chí, truyền thông từ Trung ương đến

địa phương luôn quan tâm, tạo điều kiện; cảm ơn các vụ, viện, trung tâm, các trường đại học chuyên ngành, các hội, hiệp hội, các nhà khoa học trong và ngoài nước đã hợp tác chặt chẽ sâu rộng đối với các đề tài, dự án, máy móc thiết bị, sản phẩm hàng hóa của Công ty; cảm ơn các bạn hàng, đối tác, các công ty tài chính, ngân hàng trong và ngoài nước đã luôn tin tưởng đồng hành cùng Chúng tôi; cảm ơn toàn thể đội ngũ cán bộ công nhân viên đã và đang không ngừng nỗ lực quyết tâm, đoàn kết, sáng tạo lao động không mệt mỏi để đưa Công ty vượt qua mọi thách thức khó khăn phát triển ngày càng lớn mạnh, hiệu quả, bền vững. Đặc biệt chúng tôi trân trọng cảm ơn các ông bà cổ đông đã luôn tin tưởng, ủng hộ, động viên và chia sẻ trong lúc khó khăn, điều đó đã tạo lên một tinh thần, động lực và sự quyết tâm to lớn đối với đội ngũ cán bộ công nhân trong Công ty, giúp chúng tôi làm lên những kỳ tích trong lao động, học tập và sản xuất kinh doanh.

Chúng tôi tin tưởng rằng với những tiềm năng, lợi thế, thời cơ và vận hội đang đến, cùng với sự quan tâm tạo điều kiện của tất cả các cơ quan, tổ chức, đối tác, bạn hàng và các cổ đông, Công ty SCL sẽ trở thành một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực xử lý, sử dụng tro xỉ, thạch cao của các nhà máy nhiệt điện chạy than và phân bón hóa chất, để làm ra những sản phẩm vật liệu xây dựng “xanh”, thân thiện môi trường, chất lượng cao, giá thành hợp lý, đáp ứng nhu cầu, thị hiếu của khách hàng, phù hợp chủ trương chính sách pháp luật của Nhà nước, làm giảm thiểu ô nhiễm môi trường, tiết kiệm tài nguyên cho Quốc gia, đảm bảo công việc làm ổn định, thu nhập ngày càng cao cho cán bộ công nhân và lao động địa phương, đóng góp ngày càng nhiều cho ngân sách, mang lại giá trị doanh nghiệp, thương hiệu và cổ tức ngày càng lớn cho các cổ đông, xây dựng doanh nghiệp phát triển hiệu quả, bền vững.

“Sông Đà Cao Cường đoàn kết – Sáng tạo- Phát triển”.

Trân trọng cảm ơn!



Kiều Văn Mát